

Số: /KH-UBND

Hồng Thái, ngày 23 tháng 02 năm 2023

## KẾ HOẠCH

### Thực hiện Phương án quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng xã Hồng Thái năm 2023

Căn cứ Phương án phòng cháy và chữa cháy rừng của Ủy ban nhân dân xã Hồng Thái xây dựng năm 2020.

Ủy ban nhân dân xã Hồng Thái xây dựng kế hoạch thực hiện Phương án quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2023, như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

##### 1. Mục đích

Để thực hiện có hiệu quả những nội dung theo Phương án quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn xã đã đề ra.

Nâng cao trách nhiệm quản lý Nhà nước về bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp của chính quyền địa phương và nhân dân, khắc phục những thiếu sót, yếu kém trong công tác tổ chức quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, lập lại trật tự kỷ cương trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ tốt tài nguyên rừng hiện có. Tham gia tích cực trong việc trồng và phát triển tài nguyên rừng.

Phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời tình trạng phá rừng, đốt rừng, khai thác rừng trái phép; tăng cường các biện pháp để bảo vệ và phát triển rừng một cách toàn diện, có hiệu quả trên phạm vi toàn xã.

##### 2. Yêu cầu

Ban quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng của xã cần thể hiện rõ vai trò trách nhiệm được giao trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, trấn áp các hành vi chặt phá rừng, đốt rừng, khai thác, lấn, chiếm đất rừng; mua, bán, cất giữ, vận chuyển, kinh doanh, chế biến gỗ và chế biến lâm sản trái phép xảy ra trên địa bàn quản lý.

Việc chỉ đạo thực hiện kế hoạch phải được tiến hành một cách đồng bộ, có sự phối hợp kịp thời, thường xuyên, chặt chẽ của các ngành có liên quan và chính quyền địa phương, các chủ rừng và nhân dân tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự thống nhất của toàn dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

#### II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc theo nội dung các văn bản như: Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 21/11/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày

08/8/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 64-CTr/TU ngày 16/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương đảng; Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ; Nghị định số 30/2017/NĐ-CP, ngày 21/3/2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Căn cứ Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng; và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.

2. Ban hành các văn bản chỉ đạo về quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn. Chỉ đạo, hướng dẫn các thôn triển khai thực hiện Phương án và kế hoạch thực hiện phương án phòng cháy và chữa cháy rừng năm 2020.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trong cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp với từng địa bàn thôn và phong tục tập quán của người dân, nội dung tuyên truyền phong phú, dễ nhớ, dễ hiểu, có lợi ích hợp pháp của người dân, nhằm thu hút được nhiều người dân tham gia bảo vệ, phát triển rừng. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể bằng nhiều hình thức như: Lồng ghép tại các hội nghị, các cuộc họp; tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và quán triệt, phổ biến các chính sách, pháp luật và các văn bản có liên quan tại UBND xã. Thường xuyên sửa chữa và bổ sung các biển báo tuyên truyền tại các thôn trên địa bàn toàn xã theo quy định.

4. Kiểm tra hoạt động của tổ quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; Kiểm tra việc thực hiện quy ước thôn bản của các hộ gia đình tại các thôn bản trên địa bàn xã; thường xuyên kiểm tra, tuần rừng để kịp thời phát hiện và xử lý các vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc khai thác rừng của các cá nhân, hộ gia đình và tổ chức trên địa bàn xã. Phối hợp kiểm tra các cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản, việc nuôi nhốt, kinh doanh động vật hoang dã trên địa bàn.

6. Chỉ đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp hoạt động giữa các lực lượng Ban Chỉ huy quân sự xã - Công an xã - Kiểm lâm địa bàn trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

7. Chỉ đạo các thành viên Ban quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng của xã tham mưu cho cấp ủy, tăng cường, thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn xã; kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về rừng ngay tại cơ sở và thông báo cho người dân biết.

8. Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan như Công an huyện, Hạt Kiểm lâm huyện nhằm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn.

### **III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN**

#### **1. Đối với Ban quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng của xã**

Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra đối với công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng theo tinh thần Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng.

Tổ chức hoạt động có hiệu quả các tổ quần chúng bảo vệ rừng với nòng cốt là lực lượng dân quân tự vệ, huy động các lực lượng trên địa bàn xã kịp thời ngăn chặn các hành vi phá rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ” (*Chỉ huy, lực lượng, phương tiện, hậu cần*), kịp thời báo cáo lên cấp trên đối với vụ việc khi vượt quá tầm kiểm soát của xã, giám sát hoạt động của các cơ sở chế biến gỗ, lâm sản theo quy định của pháp luật.

Ban quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng xã xây dựng kế hoạch thường xuyên tuần tra, kiểm tra những khu rừng thường xảy ra phá rừng, cháy rừng, lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.

Xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời những tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có hành vi vi phạm pháp luật về rừng theo quy định của pháp luật.

Kiện toàn Ban quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng; kiện toàn Tổ bảo vệ rừng tại các thôn có thay đổi về nhân sự; Chỉ đạo xây dựng Quy chế phối hợp và kế hoạch hoạt động giữa Ban Chỉ huy quân sự xã - Công an xã - Kiểm lâm phụ trách địa bàn trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

#### **2. Đối với các chủ rừng**

Chủ rừng phải có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng cháy, chữa cháy theo đúng quy định của Nhà nước về trồng rừng, chăm sóc, khoanh nuôi, bảo vệ rừng. Có trách nhiệm bảo vệ rừng trên diện tích đã được Nhà nước giao theo quy định của Pháp luật tại Điều 37, Điều 38 và Điều 39 Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các quy định khác có liên quan trong bảo vệ và phát triển rừng.

Nếu có cháy rừng xảy ra, chủ động, nhanh chóng tổ chức lực lượng chữa cháy rừng và báo cáo ngay về UBND xã theo quy định.

Thường xuyên theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp, thực hiện tốt tình hình canh tác nương rẫy trên địa bàn.

#### **3. Công an xã**

Thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Kiểm lâm địa bàn, Công an xã, Ban Chỉ huy quân sự xã trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã và phối hợp hỗ trợ tích cực với lực lượng Kiểm lâm và các ngành chức năng trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, kiểm tra, truy quét, trấn áp các đối tượng phá rừng, đốt rừng, chuyển giao kịp thời các vụ vi phạm pháp luật về hoạt động lâm nghiệp theo quy định để xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật.

#### **4. Ban Chỉ huy quân sự xã**

Thường xuyên quán triệt cho lực lượng Dân quân tự vệ chấp hành nghiêm túc pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

Ban chỉ huy Quân sự xã phối hợp với Kiểm lâm địa bàn, tham mưu cho chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức tuần tra, truy quét những tổ chức, cá nhân phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật theo Quy chế phối hợp giữa Kiểm lâm phụ trách địa bàn, Công an xã và Ban Chỉ huy quân sự xã trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

#### **5. Các ban, ngành liên quan**

Theo chức năng, nhiệm vụ đề nghị các ban, ngành liên quan chủ động phối hợp, tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch này.

### **IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN**

Thời gian thực hiện trong năm 2023

Yêu cầu Ban quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng của xã và các thành phần có liên quan tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch./.

#### ***Nơi nhận:***

- Thường trực Ban Chỉ đạo huyện; (Hạt Kiểm lâm);
- Thường trực Đảng ủy; HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- BQL, bảo vệ và PCCCR của xã;
- Công an xã; ban CHQS xã;
- Các thôn;
- Lưu: VT, KLĐB.

**CHỦ TỊCH**

**Lương Hoàng Đựng**